



ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา
จัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช



เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายดวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ และคณะ ได้จัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.



ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ซึ่งในการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการสัมมนาครั้งนี้ได้แบ่งการสัมมนาออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าจะเป็นการกล่าวรายงานโดยนายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา และเปิดการเสวนารับฟังความคิดเห็น และบรรยายพิเศษการเสนอรอบแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. โดย นายดวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา



วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาเพื่อเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาร่วมสะท้อนปัญหา อุปสรรค รวมทั้งความคาดหวังในอนาคตต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของไทยทั้งระบบ และนำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาประมวลและสรุปผลเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดความยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดการในช่วงเช้าเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในกลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มอาชีวศึกษา นำโดยรองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำโดย นายออน กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการในฐานะประธานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน เป็นประธานกลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ ๔ กลุ่มการจัดการศึกษาเอกชน และการศึกษาพระปริยัติธรรม นำโดย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการคนที่ ๒ และ นายเฉลิมชัย เพ็ญคอน กรรมการ เป็นประธานกลุ่มที่ ๔ ทั้งนี้ กำหนดการในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๔ กลุ่ม

